



ปีที่ 40 ฉบับที่ 23 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

### ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันจัดการต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันนี้ (29 มิ.ย. 54) ระหว่างเวลา 11.00–12.00 น. Ms. Kristie Kenney (คุณคริสตี้ เค็นนีย์) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ 8 ท่าน ประสงค์จะมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันขอเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติและให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตามวันและเวลาดังกล่าว

### ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เชิญหัวหน้าหน่วยราชการ และคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความถูกต้องและจัดทำเป็นเล่มอย่างสมบูรณ์ได้ทันต่อเวลา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 และรองรับการตรวจประเมินภายนอกกรอบสาม จึงขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานประชุมในวันนี้ (29 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ส่วนคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยฯ เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

วันนี้ (29 มิ.ย. 54 ) เวลา 11.00–14.00 น.ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเขียนแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย เรื่อง “การศึกษาและการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับชื่อแผนงานวิจัย จุดประสงค์ของแผนงานวิจัย จุดประสงค์ของโครงการวิจัยย่อย วิธีการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัยย่อย ตามแบบฟอร์มของ วช. จึงขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจแผนงานวิจัย “การศึกษาและการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์

## นโยบายพรรครักประเทศไทย

เมื่อทุกพรรคต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารประเทศ ได้สัมปทานประเทศไทย ผลประโยชน์มหาศาลนี้ ต้องมีคนตรวจสอบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล พรรครักประเทศไทย ขอเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำงาน ติดตามนโยบายต่าง ๆ ที่บรรดานักการเมืองให้คำมั่นสัญญาเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

## นโยบายพรรคพลังชล

มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม – ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ของสังคมปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

## นโยบายพรรคประชาธรรม

พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี

## นโยบายพรรคดำรงไทย

นโยบายเร่งด่วนอันดับที่ 1 คือการเร่งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ ต้นละ 19,000 บาท นโยบายเร่งด่วนอันดับที่ 2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยาก ยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาท จนหายเจ็บป่วย นโยบายเร่งด่วนอันดับที่ 3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดำรงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่วมเย็น ทันทที

## Flagship และเข็มมุ่ง (ต่อจากหน้า 3)

ปรับปรุง/ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและจะนำเสนอข้อบังคับฯที่มีอยู่แล้วในเว็บของสภาคณาจารย์ฯ เป็นต้น

วกมาเรื่อง Flagshipและเข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2555 ทั้ง 4 ลำอึกที่ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคหนึ่ง การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หนึ่ง ความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมหนึ่ง และการเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นหนึ่ง ท่านอธิการบดีให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ หากทุกคนทั้งกัปตัน ผู้ช่วยกัปตันและผู้โดยสารได้ร่วมด้วยช่วยกัน คงไม่เหมือนกับกรณีที่ท่านดร.โกโรเดซ โกรสกุล เขียนไว้ในมหาชัยสาร(23มิ.ย.) ว่า...ท่านผู้โดยสารโปรดทราบๆ ขณะนี้เครื่องบินของเราบินด้วยความเร็วสูงมาก... แต่เราหลงทางเสียแล้ว!!! เพราะนั่นมันเรือบิน(Jetplane) แต่นี่มันเรือเฉยๆ (ship) รับรองไม่เร็วจนเกินไป จนทำให้เกิดการล่มหรือหลงทางได้อย่างแน่นอน คงถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันทุกคนครับท่าน

## Flagship และเข็มมุ่ง

อุดม ทิพย์รักษ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดชั้น 6 เริ่มประชุมเวลา 13.30น.ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.วิจิต สุวรรณโณภาส ประธานกรรมการ อ.สุชาติ ปิยะกาญจน์ รองประธานฯ คุณจวีร์รัตน์ เสนาะกรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมกรรมการอีก 18 ท่านดังนี้ อาจารย์ชัชวาล รัตนพันธ์ อ.วิเชียร ทองสิน อ.โชติวัตติ ชนะกาญจน์ อ.วสันต์ หาญณรงค์ อ.วิจิต จรุงสุจริตกุล อ.สุชาติ วิสุทธิพันธ์ อ.โสภณ ชุมทองโต อ.อุดม ทิพย์รักษ์ ว่าที่ ดร.เบญจพร ชนะกุล ดร.จิต นวนแก้ว ผศ.ดุสิต หวันเหลี่ยม ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด ผศ.ศุภมาต पालรังษี ผศ.สีบพงศ์ จินดาพล ผศ.สุภาพ บุญเรือง ว่าที่ ผศ.ดร. สุชาติา การะกรณ์ ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล และ ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน ย่อหน้านี้เป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้เพื่อทราบอีกครั้ง ต้องขออภัยในความเินยื้อ ความล่าช้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดี 2 ท่านด้วยคือรองฯวิมล ต้าศรี(รองบริหาร) และรองฯจตุพร อัศวโสวรรณ(รองวิชาการ) ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาเศษ จุดประสงค์คือขอให้สภาคณาจารย์ได้ให้ความเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรการแนวปฏิบัติและโครงการตามFlagshipและเข็มมุ่งรวมทั้งแผนกลยุทธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2555 – 2559 เมื่อท่านอธิการบดีตรัสฯ ศุกระกาญจน์ ได้เกริ่นนำให้ทราบวัตถุประสงค์แล้ว ก็ถึงคราวเปิดให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประเดิมด้วยผศ.ดร.เกศริน มนูญผล ซึ่งภาษาแม่ค้าบอกว่า เดิมได้ดีทีเดียวชนิดที่เรียกว่า เพียงหมวย ซึ่งท่านรองฯ วิมลได้บันทึกความคิดเห็นของแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดียบ กระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ส่วนใครจะเป็นคนสุดท้ายในการให้ความเห็นก็จำไม่ได้เสียแล้ว เพราะเวลาล่วงเลยมาถึง 2 ทุ่มกว่าจึงได้ปิดการประชุม

ดีเหลือต้องดีตอนร้อน ๆ เพราะทราบว่หลังจากประชุมแล้วคืนนั้นท่านอธิการได้นำข้อเสนอแนะที่ยังร้อนๆอยู่ นำไปพิจารณาปรับปรุงเสริมแต่ง ณ ห้องทำงานตีกอธิการบดี จนถึงตี 2 ก็ต่อด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเช้าวันรุ่งขึ้น ( 24 มิถุนายน) ชนิดที่เรียกว่าหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียว นับถือ ๆ ส่วนเรื่องดีเหลือร้อนๆของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (และพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ก็คือการเสนอกรอบงบประมาณตามกลยุทธ์แผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยมีมุ่งหมายว่าเมื่อสภาคณาจารย์ซึ่งมีมาตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 มาตรา 23 ก็ควรได้รับการบำรุงรักษาเหมือนกับสภาอื่นเช่น สภามหาวิทยาลัย (มาตรา 16) สภาวิชาการ(มาตรา 20) จริง ๆแล้วไม่รู้ว่าสภาคณาจารย์จะทำงานแบบจัดเต็ม จัดหนักไปหรือเปล่า คือจะทำให้สำเร็จด้วยความสะดวกรวดเร็วไปเสียทุกอย่างไม่ว่าการบริหารงานบุคคล การศึกษาต่อ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวที่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ การสร้างความสมัครสมานระหว่างอาจารย์เก่าอาจารย์ใหม่ รวมทั้งจะช่วยเหลือ /



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างसान  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ,  
พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ฟ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหนอยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวแรก เป็นเรื่องน่าสนใจของบรรดานักวิชาการที่ต้องพัฒนางานควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยรองวิชาการ ผศ.จตุพร อัครวิไลวรรณ ขยับขยายตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นรับกระแสการพัฒนาคุณภาพของการเรียนเพื่อต้อนรับอาเซียน โดยได้เชิญเลขาธิการอุดมศึกษาให้มาเป็นวิทยากรทำความเข้าใจกับเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่หน้าเขาให้รับทราบเพื่อเตรียมกระแสความเปลี่ยนแปลงในระดับอินเตอร์ โครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีในวันพุธช่วงบ่าย การเริ่มต้นดีบรรยากาศการพัฒนาต้องติดตามมาในโอกาสต่อไปแน่นอนครับผม

ข่าวต่อมา อุุ่นเครื่องกับสิ่งดี ๆ ที่มีมาหลายเดือนแล้วละ แต่กระแสก็ยังอบอวลอยู่โดยตลอด กับความชื่นชมยินดีกับนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด ทราบข่าวมาว่าคนที่ดีใจมากที่สุดคือ รองอธิการฝ่ายวิจัย ผอ.สำนักวิจัย และทีมงาน จนถึงขนาดว่าต้องขึ้นคัดเอาท์เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกันอย่างถ้วนหน้า ไม่เสียขบ แอบติดตามข่าวมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เห็นว้าว คัดเอาท์ขึ้นตรงไหนวันดีคืนดีได้มีโอกาสขึ้นไปชั้นสองตึก วจก. (หลังเก่า) ชัดเจนเลยครับ เห็นแล้วคัดเอาท์ สุดทรูบูชาผู้ทำคุณงามความดี ติดอยู่อย่างยิ่งใหญ่สวยงามข้างศูนย์วิทย์ฯ นี่ละน่าคนไม่มีวาสนาเดินติดดินไม่มีโอกาสได้ชื่นชม นอกจากจะได้ขึ้นไปบนตึกหรือยอดไม้ถึงจะได้เห็นบารมีและพลอยชื่นชมยินดีกับท่าน แอน แอน แอน

อีกสักข่าวละกัน กับการประกันคุณภาพของศูนย์ภาษา ผศ.สมพร เรืองอ่อน และทีมงานที่ล้วนแล้วแต่เข้มแข็ง ไปด้วยน้ำหนก(อาจารย์พัชรินทร์ โสมปาน) และมีน้ำใจ อ.เน่งน้อย แสงเสน่ห์ และคนอื่น ๆ ได้ข่าวว่าเครียดมาหลายวันกับการรวมดัดชนีชีวิต จนตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ไม่รู้ไปเลี้ยงปลอบใจกันบ้างอะป่าวขอยืนยันนะจ๊ะ ผอ. ว่าตอนร่วมงานไม่ต้องชวน แต่ตอนเลี้ยงต้องบอกไม่เสียขบจะไปร่วมให้กำลังใจอย่างพร้อมเพรียง อย่างไรก็ตามอย่าใช้งานที่ทีมงานให้มากไปนะเจ้าคะ เพราะมัวอยู่กับการรวมดัดชนีชีวิตให้กับหน่วยงาน แต่ไม่มีเวลาหาดัดชนีชีวิตให้ตัวเอง น้องน้อยของเราจะไม่มีเวลาดูแลหัวใจ แล้วจะปล่อยเลยไปอย่างไม่สามารถหวนกลับเหมือนไม้เสียขบ น่าสงสารอะ

สุดท้าย แจ้งประชาสัมพันธินิดหน่อยกับน้องน้อยของเราอีกคน คุณมณฑารัตน์ ชูพินิจ ผู้มากไปด้วยความมีจิตบริการมวลงนอย่างเต็มรูปเต็มร้อย คาคการณ์เบื้องต้นว่าน้องหนูจะอยู่เป็นโสดเหมือนต้นยางพารา และพวกเราก็คงหลายคนที่จะแหกหน้าเขา (รวมตัวเองด้วย) แต่โหงเลขถึงได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัววิ่งเข้าประตูวิวิธแบบไม่คิดชีวิต หลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องโอง น้องส้ม หรือแม้แต่ ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก รวมถึง ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว พวกกันเป็นเสียงเดียวว่าเสียตาย รังหาขอนไม้ไม่ทันจะไล่ตีน้องหนูให้นั่งพับเพียบเพราะไม่อยากจะแตกแถว แต่นี่ละนะคนเราเกณฑ์เนื้อคู่ถึงมาแล้ว เอาช่างพังและพลายมาจุดก็ไม่อยู่ ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือต้องร่วมแสดงความยินดีกันอย่างถ้วนหน้าจ้า...แล้วไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสด้วยนะเจ้าคะ พร้อมของที่มีเนื้อในด้วย แอน แอน แอน